



๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปลผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๓๕๕
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วยอำเภออินทร์บุรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรีว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล และมีประเด็นที่มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อำเภออินทร์บุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ โดยให้พิจารณากำหนดกลยุทธ์และรณรงค์มาตรการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน

๒. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัฐ งามแสง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภออินทร์บุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร./โทรสาร ๐๓๗-๒๘๐-๒๓๔



ศูนย์โควิดฯ มท.

ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๗๕๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ดิ깁สันติไมตรี (หลังโน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้

๑. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 และจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยให้จังหวัดพิจารณา กำหนดกลยุทธ์และรณรงค์มาตรการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน

๒. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์และชี้แจงผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการต่อไป

๓. ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มารับวัคซีนให้มากที่สุด รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย Covid Free Setting และ SHA+ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนค.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



<https://tinyurl.com/y44vbrcy>